
 

 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2563 
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ พ.ศ. .... 

ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงน า (ร่าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ พ.ศ. .... 
เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงน าเรื่อง (ร าง) ระเบียบ
ดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่ ากองทุนนี้ 

เป็นกองทุนในระดับมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่  
2. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง

สถานที่โดยรอบศูนย์ให้มีพร้อมใช้งานและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดที่สามารถปรับปรุงได้ ก็ควรจัดสรร
งบประมาณให้ด าเนินการแก้ไขในส่วนที่ช ารุดเสียหาย เพ่ือให้สถานที่โดยรอบดังกล่าวสามารถใช้งานทุกภาคส่วน 

3. ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้  
 3.1 กองทุนกองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาตินี้ 

จัดขึ้นในลักษณะกองทุนระดับมหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
จะบริหารจัดการภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับรายได้
ที่จะได้รับเข้ามาในอนาคต โดยรายได้ส่วนนี้จะมาจากการบริหารงานแบบการบูรณาการจากหลายภาคส่วนทั้ง
จากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหลัก รวมถึงวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนถ้ามี
การด าเนินงานในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอน โดยมีการสร้างโรงเรือนเพ่ือพัฒนาสายพันธ์กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร 
ต่างๆ  

 3.2 กรณีข้อเสนอแนะของ อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ ทางเลขานุการกรรมการ ก.ง.ส. ขอน าไปเสนอ
ต่อรองบริหารที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลอาคารสถานที่โดยรอบศูนย์แม่สา ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป 

 

 

 

 



 

 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
กัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ พ.ศ. .... และมอบเลขานุการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้ว
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

ถนัด บุญชัย 
(ดร.ถนัด บุญชัย) 
รองอธิการบดี 

                                           กรรมการและเลขานุการ 
                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                                                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  


